



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ  
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

.....  
ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ในการประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น

อาศัยอำนาจตามข้อ ๓๓ วรรค ๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวจินตนา ทุมวงศ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  
ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕  
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวจินตนา ทุมวงษ์	ประธานสภา		
๒	นายมงคล ชมภูพิน	รองประธานสภา		
๓	นายวิญญา ชาลี	ส.อบต.ม.๑		
๔	นายรัชชัย ชมภูพิน	ส.อบต. ม.๒		
๕	นางสาววิไลวรรณ ศรีสุธรรม	ส.อบต. ม.๓		
๖	นายวิชัย หมื่นสุข	ส.อบต. ม.๖		

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมชาย สายเสมา	นายก อบต.		
๒	นายน้อม สายเสมา	รองนายก อบต.		
๓	นางสาวสมพร ทุมวงค์	รองนายก อบต.		
๔	นายปรีดา ชมภูพิน	เลขานุการนายก อบต.		
๕	นายบรรจง คำแดง	ปลัด อบต.		
๖	นางนิภาพร นนารถ	รอง ปลัด อบต.		
๗	นายไชยวัฒน์ บุญอ้อย	ผอ.กองการศึกษา		
๘	นายสุเพียน สอนบุตรดี	ผอ.กองช่าง		
๙	นางสาวพัชราพรรณ หมื่นสุข	นักวิเคราะห์ฯ		
๑๐				

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔

ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวจินตนา ทุมวงษ์	ประธานสภา	จินตนา ทุมวงษ์	
๒	นายมงคล ชมภูพิน	รองประธานสภา	มงคล ชมภูพิน	
๓	นายวิญญา ชาลี	ส.อบต.ม.๑	มงคล ชมภูพิน	
๔	นายธวัชชัย ชมภูพิน	ส.อบต. ม.๒	มงคล ชมภูพิน	
๕	นางสาววิไลวรรณ ศรีสุธรรม	ส.อบต. ม.๓	วิไลวรรณ ศรีสุธรรม	
๖	นายวิชัย หมื่นสุข	ส.อบต. ม.๖	วิชัย หมื่นสุข	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมชาย สายเสมา	นายก อบต.	สมชาย สายเสมา	
๒	นายน้อม สายเสมา	รองนายก อบต.	น้อม สายเสมา	
๓	นางสาวสมพร ทุมวงค์	รองนายก อบต.	สมพร ทุมวงค์	
๔	นายปรีดา ชมภูพิน	เลขานุการนายก อบต.	ปรีดา ชมภูพิน	
๕	นายบรรจง คำแดง	ปลัด อบต.	บรรจง คำแดง	
๖	นางนิภาพร นนนารถ	รอง ปลัด อบต.	นิภาพร นนนารถ	
๗	นายไชยวัฒน์ บุญอ้อย	ผอ.กองการศึกษา	ไชยวัฒน์ บุญอ้อย	
๘	นายสุเพียน สอนบุตรดี	ผอ.กองช่าง	สุเพียน สอนบุตรดี	
๙	นางสาวพัชราพรรณ หมื่นสุข	นักวิเคราะห์ฯ	พัชราพรรณ หมื่นสุข	
๑๐	นายบัวสี ชูชื่น	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.๑	บัวสี ชูชื่น	

**ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

นางสาวจินตนา ทุมวงษ์ ประธานสภาฯ มีข้อราชการที่จะแจ้งต่อที่ประชุม ได้รับหนังสือจากนายรัชชัย ชมภูพิน สมาชิกสภาฯ ม.๒ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ตามหนังสือ ที่ อบ ๗๙๑๐๑/๐๑๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

**ที่ประชุม รับทราบ**

นางสาวจินตนา ทุมวงษ์ ประธานสภาฯ เมื่อสภาท้องถิ่นไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๕ วรรค ๒ ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาฯ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือพนักงานหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในคราวนั้น โดยนำความในข้อ ๑๓ มาบังคับใช้โดยอนุโลม ก่อนจะมีการดำเนินการประชุมต่อไปขอให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว

นางสาววิไลวรรณ ศรีสุธรรม สมาชิก อบต. ม.๓ ขอเสนอ นายบรรจง คำแดง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อชั่วคราว

**ผู้รับรอง** ๑. นายวิชัย หมื่นสุข สมาชิก อบต. ม.๖  
๒. นายมงคล ชมภูพิน สมาชิก อบต. ม.๔

**ที่ประชุม** มีมติเห็นชอบเสียงเป็นเอกฉันท์ ๖ เสียง

**ระเบียบวาระการประชุมที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕**

**ที่ประชุม** มีมติรับรองเสียงเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๖ เสียง

**ระเบียบวาระการประชุมที่ ๓ เรื่องเพื่อรายงาน**

๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ประจำปี ๒๕๖๕

นางสาวจินตนา ทุมวงษ์ ประธานสภาฯ ขอให้เลขานุการสภาชั่วคราว ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายบรรจง คำแดง เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจง

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๔ กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ขอเรียนเชิญท่านนายก อบต. แดงหม้อ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้

นางสาวจินตนา ทุมวงษ์ ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายก อบต.แดงหม้อรายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภา  
นายสมชาย สายเสมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ให้กระผม นายสมชาย สายเสมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ และกระผมได้แถลงนโยบายต่อสภาอันตรงเกียรติแห่งนี้เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ไว้ ๖ ประการ ประกอบกับการที่องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อได้

กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเพื่อเป็นกรอบแนวทางและทิศทางในการพัฒนาตำบล คือ “ ตำบลน่าอยู่ อาชีพมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ” ซึ่งวิสัยทัศน์ ดังกล่าว กระทบได้ยึดถือเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงานตลอดมา

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการครบรอบปีแรกของการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ภายใต้ความรับผิดชอบของกระผม กระผมและคณะผู้บริหารได้ดำเนินการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เพื่อให้พี่น้องประชาชน ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดตามที่ได้คาดหวังเอาไว้ แต่ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดหลายประการ เช่นงบประมาณมีไม่เพียงพอ ตลอดจนระบบการบริหารจัดการที่เป็นอุปสรรค ซึ่งกระผมและคณะได้เข้ามาดำเนินการจนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง โดยในการแก้ไขปัญหา กระผมจะมุ่งเน้นให้คนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์มากที่สุด จึงใคร่ขอแถลงผลการดำเนินงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ดังนี้ สำหรับนโยบายประการแรก คือ

#### นโยบายที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จากแนวคิดที่มุ่งมั่นที่จะยกระดับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนและการพัฒนา ด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพกระผมและคณะได้ ดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิตและเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน โดยได้ ดำเนินการ ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ร่องระบายน้ำ คลองส่งน้ำ ปรับปรุงระบบประปา ไฟฟ้าส่องสว่าง และขุดลอก แหล่งน้ำสาธารณะ โดยใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี เงินสะสม และขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก ภายนอก และงบเหลือจ่าย จำนวน ๒๐ โครงการ งบประมาณ ๕,๘๖๒,๔๐๐ บาท ( รายละเอียดโครงการตามเอกสาร ที่แจก )

#### นโยบายที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ในด้านการดำเนินการตามนโยบายด้านเศรษฐกิจ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ ประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ นอกจากงบประมาณในท้องถิ่นแล้วยัง ประสานขอรับงบประมาณจากภายนอก มาส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยได้ดำเนินการตาม โครงการที่ เพื่อสนองตอบต่อนโยบาย จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๗๗,๐๐๐ บาท ( รายละเอียดโครงการ ตามเอกสารที่แจก )

#### นโยบายที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสังคม

การพัฒนาด้านสาธารณสุข ได้มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นรากฐาน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับสังคม โดยได้ดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ในการ ให้บริการตรวจสุขภาพและให้ความรู้เรื่องป้องกันโรค การสร้างสุขภาพของคนในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิต

การพัฒนาในด้านสังคม ถือว่าเป็นนโยบายที่สำคัญอีกนโยบายหนึ่งที่จะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ได้มีการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมเพื่อการพัฒนาคน ได้ดำเนินการเพื่อสร้างสวัสดิการให้กับผู้พิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นการสงเคราะห์ราษฎรตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล อันได้แก่ โครงการเบี้ยยังชีพคนชรา โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ นอกจากนี้ยังสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยในพื้นที่ในการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด ในชุมชน

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยในพื้นที่ในการป้องกันแก้ไขปัญหาเสถียรในชุมชนซึ่งในการพัฒนามีทั้งอบต.ดำเนินการเองและสนับสนุนหน่วยงานอื่น

นโยบายที่ ๔ การพัฒนา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

การพัฒนาด้านศึกษา ได้มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัย เพราะเชื่อว่า การศึกษาทั้ง ๓ รูปแบบนี้มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เนื่องจากการศึกษาจะต้องเกิดขึ้นและดำเนินไปจนกว่าจะจบชีวิตโดยในส่วนของการศึกษาในระบบได้มีการดำเนินการคือ การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา หรือการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง ๒ ศูนย์ อันได้แก่ การสนับสนุนสื่อวัสดุ การเรียนรู้ โครงการอาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็ก ด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการเพื่อการส่งเสริมให้ชุมชนอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีของท้องถิ่น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตให้กับชุมชน และยังสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานในพื้นที่ในการส่งเสริมงานราชพิธี ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๑,๖๘๓,๐๑๐ บาท

นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในด้านการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการ พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีอยู่ให้เป็นรากฐานในการดำรงชีวิตของชุมชน การปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงสู่แหล่งน้ำเพื่อคืนสมดุลสู่ธรรมชาติ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในชุมชน ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชนอนุรักษ์แหล่งน้ำตามธรรมชาติ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท

นโยบายที่ ๖ ด้านการบริหารงานองค์กรท้องถิ่น

จากนโยบายดังกล่าว กระผมได้จัดให้มีการบริหารจัดการองค์กร โดยในด้านการให้บริการแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ให้ความสำคัญโดยเฉพาะพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างทุกคน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อผู้ให้บริการให้มีความรู้ มีทักษะ ทักษะคติ และพฤติกรรมที่มุ่งตอบสนองต่อประชาชนด้วยความเสมอภาค ยุติธรรมและเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยการจัดฝึกอบรมและส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ และเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานในหน้าที่สูงสุด ในการให้บริการกับพี่น้องประชาชน จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑๔๑,๐๐๐ บาท

นางสาวจินตนา ทุมวงษ์ ประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายก ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่แถลงไว้ต่อสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
นางสาวจินตนา ทุมวงษ์ ประธานสภาฯ ขอให้เลขานุการสภาชั่วคราว ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่  
เกี่ยวข้อง

นายบรรจง คำแดง เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจง

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อได้รับ  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ท้องถิ่นแล้ว ต้องรายงานผลการติดตามต่อสภาท้องถิ่น

นางสาวจินตนา ทุมวงษ์ ขอให้นายก อบต.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ต่อสภาท้องถิ่น

นายสมชาย สายเสมา นายก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) ผู้บริหารท้องถิ่น  
ได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ต้องรายงานผลการติดตามต่อสภาท้องถิ่น ในส่วนรายละเอียดจะให้นางสาวพัชราพรรณ  
หมื่นสุข นักวิเคราะห์ฯ รายงานต่อสภา

นางสาวพัชราพรรณ หมื่นสุข นักวิเคราะห์ฯ ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ต่อสภาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดรูปแบบการติดตาม ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์โดยตนเอง
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ
๔. การติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแหล่งงบประมาณ

๒.๑ งบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒.๒ งบจ่ายขาดเงินสะสม

๒.๓ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ

๒.๔ งบเงินเหลือจ่าย

๕. ติดตามและประเมินข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (e – Menser )

รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับทางสมาชิกสภาฯ ขอสรุปผลการติดตาม ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
เพื่อให้สภาท้องถิ่นได้รับทราบ ดังนี้

๑. การกำกับกรจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

ได้ดำเนินการทุกข้อ

๒. การติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดำเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้ ๘๗ %

๓. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด  
จำนวน ๑๐๑ โครงการ อนุมัติงบประมาณเพื่อนำมาดำเนินการ จำนวน ๕๘ โครงการ คิดเป็น ๕๗.๔๒ % แยกเป็น

๑.๑ แผนงานโครงการงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๔๕ โครงการ

๑.๒ แผนงานโครงการบงจ่ายขาดเงินสะสม	จำนวน ๑๐ โครงการ
๑.๓ แผนงานโครงการบงอุดหนุนเฉพาะกิจ	จำนวน ๒ โครงการ
๑.๔ แผนงานโครงการเงินเหลือจ่าย	จำนวน ๑ โครงการ

๔. ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการที่อนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการ จำนวน ๕๘ โครงการ ผลการดำเนินการ แยกเป็น

๔.๑ แผนงาน/โครงการบงตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๔๕ โครงการ แยกเป็น

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๓๓ โครงการ
- โครงการที่ไม่ดำเนินการ	จำนวน ๑๒ โครงการ
- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน - โครงการ

๔.๒ แผนงาน/โครงการบงจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑๐ โครงการ

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๒ โครงการ
- โครงการที่ไม่ดำเนินการ	จำนวน ๕ โครงการ
- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๓ โครงการ

๔.๓ แผนงาน/โครงการบงอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๒ โครงการ

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๒ โครงการ
--------------------------------	-----------------

๔.๔ แผนงาน/โครงการบงเงินเหลือจ่าย

- โครงการที่ไม่ดำเนินการ	จำนวน ๑ โครงการ
--------------------------	-----------------

สรุป ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๕๘ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๙ % โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๗% โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๓ %

๔. การติดตามประเมินผลผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนเชื่อมโยงระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ ( e- plan - e- Menser )

เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ จำนวน ๕๘ โครงการ มีการรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนเชื่อมโยงระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ จำนวน ๔๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙๖%

๕. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล

๕.๑ ปัญหาและอุปสรรค

๑. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมาก ทำให้จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม
๒. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๓. งบประมาณในการบริหารงานและการพัฒนามีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาที่มีความล่าช้า
๔. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำประชาคมยังมีน้อย ไม่สามารถสะท้อนปัญหาความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้
๕. ผู้นำชุมชนขาดความรู้ในกระบวนการเสนอแผนงาน/โครงการ
๖. ขาดการวางแผนและบริหารจัดการที่ดี



๗. ขาดการติดตามและควบคุมการดำเนินงานอย่างจริงจัง

**๕.๒ ข้อเสนอแนะ**

๑. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๒. ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญในการเก็บข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหา

๓. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชน รับทราบอย่างทั่วถึง ด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๔. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/ กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ

๕. การดำเนินแผนงาน/โครงการควรดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

๖. ควรมีการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างจริงจัง

นางสาวจินตนา ทุมวงษ์ ประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายก ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการติดตามต่อสภาฯ ในนามตัวแทนสภาฯอยากฝากผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ทำให้การทำงานบางโครงการบางยุทธศาสตร์ไม่สามารถดำเนินการได้ทันถ่วงที และฝากกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีการติดตามอย่างจริงจัง และสอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

นางสาวจินตนา ทุมวงษ์ ประธานสภาฯ ขอให้เลขานุการสภาชั่วคราว ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายบรรจง คำแดง เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจง

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๙ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผย

นางสาวจินตนา ทุมวงษ์ ประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญนายกรายงานรายรับ- รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

นายสมชาย สายเสมา นายก อบต. ในการรายงานรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขอให้ รอง ปลัด รักษาการแทน ผอ.กองคลัง เป็นผู้รายงาน

นางนิภาพร นนารถ รองปลัด อบต. รักษาการแทน ผอ.กองคลัง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้

**รายได้**

รายได้จากภาษีจัดสรร	จำนวน ๑๕,๖๙๙,๓๓๓.๖๕ บาท
รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	จำนวน ๑๓,๐๖๒,๖๔๓.๘๐ บาท
รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน ๒๑๗,๐๘๑.๑๑ บาท
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	จำนวน ๐.๒๐ บาท
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงาน ภายใต้สังกัด	จำนวน ๑๕,๕๔๔.๐๒ บาท
รายได้อื่น	จำนวน ๘๓,๐๘๓.๕๖ บาท
<b>รวมรายได้</b>	<b>๒๙,๐๗๗,๖๘๖.๓๔ บาท</b>

**รายจ่าย**

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	จำนวน ๗,๗๔๖,๗๖๒.๖๕ บาท
ค่าตอบแทน	จำนวน ๒๗๔,๒๖๗.๘๐ บาท
ค่าใช้จ่าย	จำนวน ๓,๕๕๑,๑๙๒.๘๔ บาท
ค่าวัสดุ	จำนวน ๗๙๙,๖๓๗.๗๕ บาท
ค่าสาธารณูปโภค	จำนวน ๓๑๐,๘๐๓.๑๘ บาท
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	จำนวน ๒๓,๑๕๒.๐๐ บาท
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	จำนวน ๑,๙๔๙,๒๒๖.๐๓ บาท
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	จำนวน ๑๐๕,๖๒๗.๓๘ บาท
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	จำนวน ๗,๘๔๗,๖๑๐.๒๘ บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น	จำนวน ๔๙,๗๖๓.๗๐ บาท
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>๒๒,๖๕๘,๐๔๓.๖๑ บาท</b>

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ๖,๔๑๙,๖๔๒.๗๓ บาท

นางสาวจินตนา ทุมวงษ์ ประธานสภาฯ ตามที่ท่าน รองปลัด อบต. รายงานรายรับ- รายจ่าย มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า

**ที่ประชุม รับทราบ**

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อพ้นตำแหน่งและการพิจารณา คัดเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อคนใหม่

นางสาวจินตนา ทุมวงษ์ ประธานสภาฯ ตามที่นายรัชชัย ชมภูพื่น สมาชิกสภาฯ ม.๒ ได้ยื่นหนังสือ ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลแดงหม้อ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ตามหนังสือ ที่ อบ ๗๙๑๐๑/๐๑๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ขอให้เลขานุการสภาชั่วคราว ชี้แจง ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายบรรจง คำแดง เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจง  
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๔ ให้  
เพิ่มเติมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๘/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๕๗

ข้อ ๑๘/๑ เลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น
- (๓) ครบอายุของสภาท้องถิ่น
- (๔) มีการยุบสภาท้องถิ่น
- (๕) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อประธานสภาท้องถิ่นรับหนังสือลาออกจากเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว  
ให้เสนอสภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

นางสาวจินตนา ทุมวงษ์ ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับสมาชิกได้รับ  
ทราบแล้ว จะขอมติที่ประชุม ให้นายธวัชชัย ชมภูพิน พ้นจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
แดงหม้อ

มติที่ประชุม มีมติให้พ้นจากตำแหน่งเลขานุการสภาฯ จำนวน ๖ เสียง  
การพิจารณาคัดเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

นางสาวจินตนา ทุมวงษ์ ประธานสภาฯ ขอให้เลขานุการสภาชั่วคราว ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่  
เกี่ยวข้อง

นายบรรจง คำแดง เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจง  
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๓ ให้นำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

นางสาวจินตนา ทุมวงษ์ ประธานสภาฯ ตามที่สภามีมติให้ นายธวัชชัย ชมภูพิน พ้นจากตำแหน่ง  
เลขานุการสภาฯ สภาท้องถิ่นต้องพิจารณาคัดเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นคนใหม่ จึงขอให้สมาชิกสภาเสนอชื่อผู้  
จะมาทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ คนใหม่

นางสาววิไลวรรณ ศรีสุธรรม สมาชิก อบต. ม.๓ ขอเสนอ นายบรรจง คำแดง ปลัดองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลแดงหม้อ เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

ผู้รับรอง ๑. นายวิชัย หมื่นสุข สมาชิก อบต. ม.๖

๒. นายวิญญา ชาลี สมาชิก อบต. ม.๑

นางสาวจินตนา ทุมวงษ์ ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ ถ้าไม่  
มีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอเสียงเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๖ เสียง

๔.๒ สมาชิกสภา อบต.ที่สภา อบต.มอบหมาย จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการกองทุน  
หลักประกันสุขภาพ

นางสาวจินตนา ทุมวงษ์ ประธานสภาฯ ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
นายบรรจง คำแดง เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจง  
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย

- (๑) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ
- (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิของท้องถิ่นจำนวนสองคน เป็นกรรมการ
- (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นมอบหมายจำนวนสองคน เป็นกรรมการ
- (๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น เป็นกรรมการ  
ที่คัดเลือกกันเองไม่เกินจำนวนสองคน
- (๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านภายในท้องถิ่น เป็นกรรมการ  
ที่คัดเลือกกันเองไม่เกินจำนวนสองคน
- (๖) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นกรรมการ  
ที่คัดเลือกกันเองไม่เกินจำนวนห้าคน
- (๗) ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เป็นกรรมการ  
หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระที่อยู่ในท้องถิ่น(ถ้ามี)
- (๘) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการและเลขานุการ
- (๙) ผู้อำนวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
หรือส่วนสาธารณสุข
- (๑๐) หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลัง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
ที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมาย

นางสาวจินตนา ทุมวงษ์ ประธานสภาฯ ตามที่ทางเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่  
เกี่ยวข้องขอให้สมาชิกสภาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน ๒ ท่าน เป็นตัวแทนสภาท้องถิ่น  
เพื่อดำเนินการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

นายวิชัย หมิ่นสุข สมาชิก อบต. ม.๖ เสนอ นางสาววิไลวรรณ ศรีสุธรรม สมาชิก อบต. ม.๓  
ผู้รับรอง

๑.นายวิชัย หมิ่นสุข สมาชิก อบต. ม.๖

๒. นายมงคล หมิ่นสุข สมาชิก อบต. ม.๔

นายวิชัย หมิ่นสุข สมาชิก อบต. ม.๖ เสนอ นายวิญญา ชาลี สมาชิก อบต. ม.๑

ผู้รับรอง

๑.นายวิชัย หมิ่นสุข สมาชิก อบต. ม.๖

๒. นางสาววิไลวรรณ ศรีสุธรรม สมาชิก อบต. ม.๓

มติที่ประชุม เห็นชอบเสียงเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๖ เสียง

๔.๓ ขอความเห็นชอบขอใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์เพื่อใช้เป็นที่ทำการ  
อบต.แดงหม้อ พื้นที่ จำนวน ๒๐ ไร่ ๓ งาน ๔๒.๕ ตารางวา

นางสาวจินตนา ทุมวงษ์ ประธานสภาฯ ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
นายบรรจง คำแดง เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจง

การขอใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณะที่เป็นที่ตั้ง อบต. แดงหม้อ เป็นที่สาธารณะที่ตั้งอยู่ บ้านบุตร ม.๓  
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อได้ดำเนินการยื่นเรื่องต่อกรมที่ดินให้มาสำรวจรังวัด และได้หนังสือสำคัญ  
สำหรับที่หลวง เลขที่ อบ ๖๑๗๙ ะวาง ๕๙๓๙ IV ๔๘๘๘,๕๘๓๙ I ๔๖๘๘ มีเนื้อที่ประมาณ ๒๐ ไร่ ๓ งาน  
๔๒.๕ ตารางวา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวล  
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ในการขอใช้และถอนสภาพต้องผ่านความเห็นชอบของประชาชนผู้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
และสภาท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ทำการประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ  
ประชาชนผู้ใช้ประโยชน์ร่วมกันมาแล้วในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งชุมชนบ้านบุตร ม.๓,๔ ได้ให้  
ความเห็นชอบให้ อบต.ดำเนินการขอใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์แปลงดังกล่าว เพื่อใช้เป็นที่ทำการ  
อบต.แดงหม้อ พื้นที่ จำนวน ๒๐ ไร่ ๓ งาน ๔๒.๕ ตารางวา ในวันที่ ก็จะขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นเพื่อ  
ดำเนินการดังกล่าว

นางสาวจินตนา ทุมวงษ์ ประธานสภาฯ ตามที่เลขานุการสภาฯได้นำเรียนขั้นตอนการขอใช้และถอน  
สภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์เพื่อใช้เป็นที่ทำการอบต.แดงหม้อ พื้นที่ จำนวน ๒๐ ไร่ ๓ งาน  
๔๒.๕ ตารางวา นั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบเสียงเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๖ เสียง

๔.๔ ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการ  
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕

นางสาวจินตนา ทุมวงษ์ ประธานสภาฯ ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
นายบรรจง คำแดง เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจง

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระปรเมนท  
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่  
เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น มาตรา ๑๘ ให้กระทรวงมหาดไทยและ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการ  
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่  
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งระเบียบสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕  
มีรายละเอียด ดังนี้

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๕ )

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ จึงได้กำหนดระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า เทศบัญญัติ และข้อบัญญัติท้องถิ่น

“ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายถึง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ซึ่งปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้เป็นผู้ดำเนินการแทน

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

“ผู้ประสานงาน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ยื่นคำร้องขอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ข้อ ๔ ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นใดประสงค์จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือให้ดำเนินการทั้งสองกรณี ให้ผู้เข้าชื่อ ( จำนวนไม่เกินสิบคน ) ยื่นคำร้องว่าประสงค์ให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องใดและหรือมีเนื้อหาอย่างไร โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน และลายมือชื่อพร้อมทั้งมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ประสานงานเพื่อประโยชน์ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติแล้วยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแบบท้ายระเบียบนี้

ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องตามวรรคหนึ่ง หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ประสานงานแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดยเร็ว แต่หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน ให้ถือว่าวันที่ยื่นคำร้องถูกต้องครบถ้วนเป็นวันรับคำร้องขอและให้ดำเนินการต่อไปตามข้อ ๕ และให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ดำเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ยื่นคำร้อง

ข้อ ๕ ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยต้องมีสาระสำคัญและเป็นไปตามแบบที่กำหนดในข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ ( ภายในสามสิบวัน ) นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอตามข้อ ๔ วรรคสอง หากเห็นว่าจะไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอย้ายระยะเวลาต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ อาจจะขยายให้เป็นกรณีไปได้ แต่เมื่อรวมระยะเวลาที่ขยายแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวัน ทั้งนี้ การจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวยังไม่ถือว่า มีผลเป็นการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

ข้อ ๖ เมื่อปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งผู้ประสานงานรับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อไปดำเนินการเชิญชวนต่อไป หรือหากผู้ยื่นคำร้องประสงค์ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวให้ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ ๗

ข้อ ๗ ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นพร้อมกับแนบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเชิญชวนเป็นการทั่วไปผ่านทางหนังสือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางอื่นๆ พร้อมระบุสถานที่จัดส่งเอกสารและที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีอื่น

ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นสามารถส่งหลักฐาน การร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นพร้อมกับแนบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยมีหลักฐานแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลข บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมเข้าชื่อ และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนสมัครใจเข้าร่วมในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และส่งไปยังสถานที่หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เชิญชวนกำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การส่งหลักฐานตามวรรคหนึ่ง สามารถส่งได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๙ ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ จัดให้มีการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านระบบสารสนเทศ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์เข้าร่วมชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านทางระบบสารสนเทศนั้น ให้ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบเพื่อร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ

ข้อ ๑๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น มีสิทธิถอนการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ก่อนที่ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

การถอนชื่อจากการเป็นผู้เข้าร่วมเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ทำเป็นหนังสือซึ่งมีข้อความแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนเองเป็นผู้ประสงค์จะถอนการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับใด พร้อมลงลายมือชื่อ และส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ด้วยตนเองทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์

การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม ข้อ ๙ ให้เข้าสู่ระบบการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น เพื่อยืนยันตัวตนทำรายการถอนชื่อ

ข้อ ๑๑ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้รับและรวบรวมหลักฐานการเข้าชื่อของผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น และมีผู้เข้าร่วมชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่ากฎหมายกำหนดว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนด ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ออกหนังสือรับรองความ

ถูกต้องครบถ้วนของจำนวนผู้เข้าร่วมชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ผู้ประสานงานเพื่อไปดำเนินการตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

ข้อ ๑๒ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ รักษาการตามระเบียบนี้

นางสาวจินตนา ทุมวงษ์ ประธานสภา ตามที่เลขานุการสภาฯได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบเสียงเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๖ เสียง

๔.๕ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน

นางสาวจินตนา ทุมวงษ์ ประธานสภา ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นายบรรจง คำแดง เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจง

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ต้องนำเสนอสภาท้องถิ่นเพื่อขออนุมัติ

นางสาวจินตนา ทุมวงษ์ ประธานสภา ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ขอให้นายก อบต.ชี้แจงรายละเอียด ทั้ง ๒ โครงการ

นายสมชาย เสายเสมา ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน จำนวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย

โครงการที่ ๑

ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านแดงหม้อ

จำนวน ๑๔๒,๐๐๐ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( จากบ้านนายไสว แววศรี - บ้านนางคำท่า ชมภูพื่น ) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ) ทบทวนครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๘๐ ลำดับที่ ๖

ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านแดงหม้อ

จำนวน ๑๔๒,๐๐๐ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( จากบ้านนายไสว แววศรี - บ้านนางคำท่า ชมภูพื่น ) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ) ทบทวนครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๘๐ ลำดับที่ ๖



## โครงการที่ ๒

ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่ง จำนวน ๓๐๗,๐๐๐ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายวิชา พาขึ้น -ถนนตัดใหม่)

ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๖๘ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพนว ครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๘๔ ลำดับที่ ๑๗

ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่ง จำนวน ๓๐๗,๐๐๐ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายวิชา พาขึ้น -ถนนตัดใหม่)

ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๖๘ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพนว ครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๘๔ ลำดับที่ ๑๗

นางสาวจินตนา พุ่มวงษ์ ประธานสภาฯ ตามที่เลขาธิการสภาฯได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนแล้วมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม อนุมัติเสียงเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๖ เสียง

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

นายสมชาย สายเสมา มีข้อราชการจะแจ้งที่ประชุมสภาฯ ดังนี้

๔.๑ ขอเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมกิจกรรมเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน และมีการจับสลากของขวัญๆละมูลค่าขึ้นละ ๒๐๐ บาท

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ การอยู่เวรยามช่วงเทศกาลปีใหม่ (๗วันอันตราย ) แดงหม้อ กำหนดอยู่เวรยามในช่วงปีใหม่ จุดเดียวคือจุดบริการประชาชนสี่แยกแดงหม้อ-ทุ่งมั่ง เริ่มอยู่เวรยามวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕-๕ มกราคม ๒๕๖๖

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ การจัดงานวันเด็ก ซึ่ง อบต.ได้ประชุมร่วมกับทางชุมชน โรงเรียน กำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ กิจกรรม ประกอบด้วย ประกวดร้องเพลงพร้อมเต้นร๊ิว /ประกวดสร้างสรรค์ชุดแฟชั่นจากขยะ/กิจกรรมตอบคำถามรับรางวัล / ประกวดวาดภาพระบายสี เป็นต้น

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๔ การสวมใส่ผ้าลายขอเจ้าสิริวัฒนฉวี ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า เนื่องด้วยวันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นวันคล้ายวันประสูติครบ ๓ รอบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัฒนฉวี นารีรัตนราชกัญญา กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมสวมใส่ผ้าพระราชทานผ้าลายขอเจ้าสิริวัฒนฉวีฯ ทุกวันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ที่ประชุม รับทราบ

นางสาวจินตนา ทุมวงษ์ ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน ผู้บริหาร ปลัด รองปลัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  
ขอปิดการประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

ปิดประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น





ผู้บันทึกการประชุม


( นายบรรจง คำแดง )

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ทำการประชุม  
พิจารณารายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว เห็นว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง จึงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
( นายวิญญา ชาลี )  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
( นางสาววิไลวรรณ ศรีสุธรรม )  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
( นายวิชัย หมั่นสุข )  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

การรับรองรายงานการประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นแล้วเมื่อ  
ประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) 

(นางสาวจินตนา ทุมวงศ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ